

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.รง.
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	ให้ติดตามสถานการณ์ข่าว และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน ๑) ข่าว สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน ๒) ข่าวการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓) ข่าวการช่วยเหลือแรงงานไทยที่เสียชีวิตในเกาหลี ๔) ข่าวธนาคารปรับลดพนักงาน	ทุกหน่วยงาน
๒	การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๑) ปรับระบบการคำนวณยอดคงเหลือของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ๒) กำหนดมาตรการต่อไปเมื่อครบระยะเวลาผ่อนผัน และสร้างการรับรู้ แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อใกล้ครบกำหนดผ่อนผัน และจะไม่มีการขยายเวลาอีกต่อไป	กกจ.
๓	การฝึกอาชีพคนครัวบนเรือ ๑) ให้จัดทำแผนการฝึกอาชีพคนครัวบนเรือให้เป็นระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกแล้วสามารถจัดส่งคนไปทำงานครัวในต่างประเทศได้จริง ๒) ให้เพิ่มหลักสูตรพิธีการทูตเกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหาร จัดดอกไม้ ๓) ประสาน กต. และ กห. ในการสำรวจความต้องการคนครัว หรือแม่บ้าน ของเอกอัครราชทูต และทูตทหารประจำประเทศต่าง ๆ	กพร./กกจ.
๔	กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศหลักเกณฑ์ให้ร้านสะดวกซื้อและร้านขายของชำ สามารถเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ๑) ให้เตรียมการรองรับผลกระทบ กรณี ธนาคารปรับลดพนักงาน โดยให้มีการทำ workshop ระหว่างหน่วยงานในสังกัด รง. ๒) ประสานข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประมาณการจำนวนพนักงานที่จะว่างงานในอนาคต ๓) ประสานภาคเอกชนที่มีความต้องการรับพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านการเงิน ๔)ให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทิศทางความต้องการแรงงานในสาขาวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงานการเงินและบัญชี รปภ. เป็นต้น	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๕	การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ๑) บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒) โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน เตรียมการให้พร้อม ทั้งการจัดงานวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และกระบวนการฝึกงาน ๓) ในเดือนต่อไป (มีนาคม ๒๕๖๑) ให้ขับเคลื่อนเรื่องการฝึกอาชีพ นักโทษ ทหาร พ่อครัวแม่ครัว การจัดส่งแรงงานไทย ไปต่างประเทศ EEC และการช่วยเหลือพนักงานธนาคารที่อาจถูกเลิกจ้าง ๔) เรื่องที่สามารถรายงานผลการดำเนินการต่อ ครม. ๔.๑) โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน ๔.๒) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	กกจ. กกจ. กกจ./กพร./กสร. กกจ.

บุษราคัม

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รตี วัลลิสิต

(นางรตี วัลลิสิต)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑